

Số: /BC-BCĐ

Dân Tiến, ngày tháng 9 năm 2024

## BÁO CÁO

### Công tác triển khai, thực hiện Phong trào

### “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-BCĐ ngày 07 tháng 9 năm 2024 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Võ Nhai về việc kiểm tra, hướng dẫn công tác triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2024.

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Dân Tiến xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 trên địa bàn xã như sau:

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã Dân Tiến là một xã vùng cao, có vị trí địa lý nằm ở phía đông Nam huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, cách trung tâm huyện 16 km. Phía Bắc giáp xã Phương Giao, xã Tràng Xá; phía Nam giáp xã Xuân Lương huyện Yên Thế, Bắc Giang; Phía Đông giáp xã Bình Long; phía tây giáp xã Liên Minh.

Xã có tổng diện tích tự nhiên: 5.475,84 ha. Trong đó đất nông nghiệp là 4.284,49 ha, tổng số hộ khẩu trên địa bàn xã là 1755 hộ có 7255 nhân khẩu, số hộ nghèo năm 2024 là 235 hộ chiếm 11,58%. hộ cận nghèo 200 hộ chiếm 9 %,

Xã Dân Tiến có 13 xóm: có 1/13 xóm đặc biệt khó khăn được thụ hưởng trương trình 135 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Có 8 dân tộc: Kinh, Nùng, Tày, Dao, Cao Lan, H’mông, Hoa, Ê Đê. Trong đó dân tộc thiểu số chiếm 72,78%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định và giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã từng bước được cải thiện và nâng cao.

Trong những năm qua cùng với các chương trình phát triển kinh tế xã hội cộng với sự vươn lên của nhân dân các dân tộc địa phương mà đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, quốc phòng an ninh được giữ vững, y tế giáo dục từng bước được phát triển, các chính sách xã hội, các phong trào văn hoá văn

nghệ, thể dục thể thao được quan tâm. Phong trào “TĐĐKXDDSVH” được cán bộ và nhân dân nhận thức đúng đắn ngày càng thu hút được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Công tác xây dựng nông thôn mới đã được nhân dân tích cực tham gia đã làm thay đổi bộ mặt của các vùng nông thôn trên địa bàn xã.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Kết quả thực hiện các nội dung**

#### ***1.1. Đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo”***

- Trong phong trào “Xóa đói giảm nghèo”, ngoài nguồn vốn giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ xóa đói giảm nghèo của xã, các đoàn thể chính trị - xã hội như: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân đã xây dựng nhiều mô hình giúp nhau “Xóa đói giảm nghèo”, phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

- Cuộc vận động "*Ngày vì người nghèo*" đã phát triển rộng khắp trong nhân dân, nó thể hiện tính nhân văn sâu sắc, thể hiện được chủ trương của Đảng hợp với lòng dân, khơi dậy mạnh mẽ đạo lý làm người, nếp sống cao đẹp của người Việt Nam. Nhiều tấm lòng nhân ái, nhiều nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan đơn vị, tập thể, cá nhân đã dành cho người nghèo. Kết quả 9 tháng đầu năm MTTQ xã cùng với các ban ngành đoàn thể và các mạnh thường quân đã quyên góp được trên một trăm suất quà trao cho các hộ nghèo, hộ khó khăn già cả, hộ đau ốm bệnh tật trên địa bàn.

#### ***1.2. Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật***

- UBND xã đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến 3 cuộc với trên 600 người tham dự như: Tuyên truyền về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật; tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế, giúp người dân nâng cao ý thức pháp luật, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, từng bước đưa chủ trương, chính sách, của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

- Công tác hòa giải được công chức Tư pháp – hộ tịch phối hợp với Mặt trận tổ chức vận động các thành viên trong khối mặt trận tập huấn, hướng dẫn về công tác hòa giải cho cán bộ tham gia làm công tác hòa giải ở xóm, thời gian qua đã phối hợp hòa giải được 2 vụ việc mâu thuẫn nhỏ và tranh chấp trong nội bộ nhân dân, làm cho khối đoàn kết được củng cố tăng cường, xây dựng tình làng nghĩa xóm, gia đình hòa hợp, góp phần giữ vững ổn định xã hội.

- Nhìn chung, thời gian qua, công tác triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan đã từng bước nâng cao sự hiểu biết của nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó người dân đã biết tự giác nhắc nhở nhau ý thức chấp hành pháp luật trong đời sống hàng ngày, vận động nhau chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

### ***1.3. Xây dựng môi trường văn hóa***

Hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn xã do hợp tác xã thu gom rác thải sinh hoạt hàng tuần, triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp ở các xóm, rác thải sinh hoạt đều được thu gom hàng tuần, tập trung về bãi rác theo quy định. Thực hiện mô hình khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường qua đó phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

### ***1.4. Xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao***

Xã có 13/13 nhà văn hóa xóm đạt chuẩn; 01 nhà văn hóa xã. Các xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn đã xây dựng Kế hoạch hoạt động nhà văn hóa xóm, Quyết định Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của nhà văn hóa xóm. Thay mới lại toàn bộ khẩu hiệu của 03 Pa no, treo trên 30 băng rôn chào mừng năm mới và các sự kiện và ngày lễ lớn của đất nước... Duy trì tốt các câu lạc bộ VHVN – TĐTT.

### ***1.5. Xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh***

Môi trường văn hóa có vai trò quan trọng đối với đời sống con người. Xây dựng môi trường văn hoá được thực hiện từ việc xây dựng gia đình, cộng đồng dân cư văn hoá đến xây dựng nếp sống văn minh; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hoá, đẩy mạnh hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ góp phần nâng cao chất lượng phong trào ở địa phương.

## **2. Kết quả thực hiện các phong trào**

### ***2.1. Phong trào “xây dựng gia đình văn hóa”***

Đầu năm Ban chỉ đạo phong trào “TĐĐKXDĐSVH” xã đã chỉ đạo cho các xóm đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2024 như: “Gia đình văn hóa” tỷ lệ đăng ký đạt 95%, “Thôn văn hóa” tỷ lệ thôn đăng ký 13/13 xóm đạt 100%.

### ***2.2. Mặt trận tham gia vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”***

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện các nội dung của cuộc vận động gắn với thực hiện các phong trào như: Phong trào “Võ Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, mại dâm, ma

túy”, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường,...

Tuyên truyền vận động cán bộ công chức và nhân dân tham gia đóng góp, hiến đất, hiến công để xây dựng các công trình: đường giao thông, nhà văn hóa, kênh mương thủy.

### ***2.3. Mặt trận tham gia vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa***

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong những năm qua đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm ngày càng được phát huy, các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được đẩy lùi dần, thể hiện được sự văn minh trong phong trào xây dựng nếp sống văn hóa. Nhất là khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với nước; đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương phép nước; xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

### ***2.4. Phong trào xây dựng “làng, tổ dân phố văn hóa”, “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”***

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể. Đặc biệt, huy động tối đa các nguồn lực, nhất là công tác xã hội hóa. Trong quá trình thực hiện, chọn xóm, hộ tiêu biểu, điển hình để nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Phát huy tính dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thời gian qua, UBND xã Dân Tiến đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để về đích. Trong số 19 tiêu chí của xã NTM, tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa: NVH, sân thể thao, điểm vui chơi) và số 16 (văn hóa: Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định) được cho là những tiêu chí khó thực hiện.

### ***2.5. Phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”***

Thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng đến mọi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận thức rõ nhiệm vụ xây dựng và phát triển đời sống văn hoá cơ sở là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Vận cán bộ công chức, viên chức, người lao động tích cực xây dựng gia đình văn hóa, xóm thực hiện nếp sống văn hoá xoá bỏ các tập tục lạc hậu tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người

có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, phù hợp với quy định nếp sống văn hóa mới.

### ***2.6. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại***

Việc rèn luyện thân thể, tập luyện thể dục thể thao được nhân dân quan tâm. Có hơn 40% số người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn. Các đội bóng hơi chuyên nam, nữ, câu lạc bộ Bóng đá thường xuyên tập luyện và hoạt động thường xuyên.

### ***2.7. Phong trào học tập, lao động sáng tạo***

Phong trào học tập, lao động và sáng tạo được lãnh đạo và toàn thể các ban ngành rất quan tâm. Trong những năm qua, gắn với thực hiện công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, Đảng ủy - UBND xã Dân Tiến luôn quan tâm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, huy động các nguồn lực để chăm lo việc học hành cho con em hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Hội khuyến học tổ chức Hội nghị biểu dương phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập (Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập). Việc xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện.

### ***2.8. Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến***

Các cơ quan, đơn vị trường học, trạm y tế, doanh nghiệp thực hiện nếp sống văn minh trong cơ quan, xây dựng môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp, an toàn, không để các tệ nạn xã hội xảy ra trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Văn hóa huyện và Lãnh đạo địa phương trong phong trào xây dựng người tốt, việc tốt ở các cơ sở xóm, các cơ quan, đơn vị, trường học được thực hiện thường xuyên.

## **III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN**

### **1. Thuận lợi**

Phong trào và công tác gia đình luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ngành liên quan, đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân. Công tác củng cố, kiện toàn hệ thống Ban Chỉ đạo luôn được các địa phương quan tâm, xây dựng quy chế hoạt động trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong hoạt động Phong trào và công tác gia đình.

### **2. Khó khăn**

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện phong trào.

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào chưa được quan tâm thường xuyên, nguồn kinh phí còn hạn chế.

Ý thức chấp hành luật pháp, nhất là chấp hành quy định về an ninh trật tự, nếp sống văn minh công cộng, vệ sinh môi trường, thực hiện Pháp lệnh Dân số của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc xây dựng khu dân cư văn hóa hàng năm.

Trong quá trình thực hiện khó khăn vướng mắc lớn nhất đó là duy trì hoạt động thường xuyên cho các Câu lạc bộ văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở. Việc thực hiện các Hội thi, các giải thể thao luôn sôi nổi tuy nhiên kinh phí còn hạn hẹp nên quy mô còn hạn chế. Việc duy trì sinh hoạt thường xuyên tại các câu lạc bộ tại cơ sở là hầu như không có.

#### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

- Đề nghị cấp trên thường xuyên phối hợp với xã trong công tác thông tin tuyên truyền các văn bản pháp luật đến toàn thể Nhân dân tại địa phương; đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hoá và các dịch vụ văn hoá trên địa bàn.

- Đẩy mạnh chủ trương chính sách xã hội hoá đối với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đặc biệt là xây dựng các thiết chế về văn hoá thông tin tuyên truyền của địa phương.

- Tăng cường sự phối hợp với Mặt trận tổ quốc trong quá trình triển khai và thực hiện phong trào.

Trên đây là báo cáo Công tác hướng dẫn triển khai, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 của xã Dân Tiến./.

#### **Nơi nhận:**

- Phòng Văn hoá-TT huyện;
- TT Đảng ủy-HĐND xã;
- Đ/c Chủ tịch, đ/c PCT UBND xã;
- UBMT Tổ quốc xã;
- Lưu: Vp, BCĐ.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND  
Ngô Văn Tạo**